



(กสทช.)

บันทึกเลขที่

กทช.1003.10/508/2559

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนงาน กสทช. ประวิทย์ ลีสถาพรวงศา (โทร. ๓๙๖)

ที่ สทช. ๑๐๐๓.๑๐ / ๕๐๘

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕.๑ ของการประชุม กทค. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙

เรียน รสทช. ก่อกิจฯ (เลขานุการ กทค.)

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง แนวทางการนำส่งเงินรายได้จากการให้บริการในช่วงคุ้มครองผู้ใช้บริการบนคลื่นความถี่ ๙๐๐ MHz ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ผมได้แสดงความคิดเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม ผมจึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติมของผม เพื่อบันทึกในรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ ดังนี้

“๑. ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดว่า “...ทั้งนี้เงินรายได้จากการให้บริการที่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละของส่วนแบ่งรายได้ที่ผู้ให้บริการเคยนำส่งภายใต้สัญญาสัมปทาน ณ วันสุดท้ายก่อนสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน” ในการเรียกเงินดังกล่าว สำนักงาน กสทช. จึงต้องตรวจสอบให้แน่ชัดและจำแนกให้ได้ว่า รายได้จากบริการแบบเรียกเก็บเงินภายหลัง (postpaid) กับแบบเติมเงินล่วงหน้า (prepaid) ในช่วงมาตรการเยียวยาเป็นเท่าไร เนื่องจากอัตราร้อยละของส่วนแบ่งรายได้ภายใต้สัญญาสัมปทานระหว่างบริการสองประเภทนั้นแตกต่างกัน อัตราที่จะเรียกเก็บได้จึงย่อมไม่เท่ากัน

๒. เนื่องจากจำนวนเงินนำส่งรายได้แผ่นดินในท้ายที่สุดจะต้องเป็นไปตามผลการพิจารณาของคณะทำงานฯ และกระบวนการตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวฯ (ฉบับที่ ๒) อยู่ดี ดังนั้น แม้ กสทช. ได้รับเงินนำส่งรัฐจากผู้ให้บริการในอัตราสัมปทานแล้ว ก็เป็นจำนวนขั้นต่ำเบื้องต้นเท่านั้น แต่มิได้เป็นข้อยุติหรือข้อจำกัดว่าจะต้องคงอยู่ที่อัตราดังกล่าว หากตรวจสอบตามกระบวนการแล้วพบว่า จำนวนเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตราสัมปทาน กสทช. ก็ย่อมเรียกเก็บเพิ่มเติมได้ ด้วยเหตุนี้ นอกจากการเรียกเก็บรายได้เบื้องต้นตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอมาแล้ว จึงเห็นควรต้องเร่งให้คณะทำงานตรวจสอบรายได้ในช่วงมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการช่วงเวลาดังกล่าวตรวจสอบควบคู่กันไป เพื่อจะได้ทราบจำนวนเงินนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินที่แน่ชัดและดำเนินการเรียกเก็บต่อไป”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการนำความเห็นของผมบันทึกในรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ ในส่วนหมายเหตุของระเบียบวาระที่ ๕.๑ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามนัยมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง

(นายประวิทย์ ลีสถาพรวงศา)

กสทช.